

# สำเนา

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ ลำดับที่ ๑๓ - ๑๕, ๑๗ - ๒๐ และลำดับที่ ๗ - ๙ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๖๓๑๐๑	๑๐๑๖	นางสาวสินใจ ยางขัน
๖๓๑๐๒	๑๐๕๐	นางสาววันวิสาข์ แพทย์กิจ

/ ๒. กำหนดวัน ...

## ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. <u>ลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับการ ประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง</u> เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. <u>เข้ารับการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง</u> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๖๓๑๐๑ - ๖๓๑๐๒	ห้องประชุมอาคาร ๗ ชั้น ๖ กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ราตรี ไชศิลป์

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

เลขานุการกรม

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายศุภกร เลاهشุโขทัย)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รัฐปรกรณ์ / ร่าง / พิมพ์  
ศุภกร / ทาน